



นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
(Organizational Governance)
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ การบริหารราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล

ในฐานะผู้บริหารสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จึงเห็นสมควรให้มีการกำหนดและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของสำนักงานฯ มีความชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์การแห่งความโปร่งใส เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย อันจะทำให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสาธารณชนเกิดความเชื่อมั่นในการบริหารงานและการปฏิบัติงานของสำนักงานฯ ตลอดไป

(นายณัฐพล รังสิตพล)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

ภาพรวมนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี สมอ. ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

นโยบายหลัก	มุ่งมั่นดำเนินการด้านการมาตรฐานด้วยหลักธรรมาภิบาล ตอบสนองแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ			
สิ่งที่ให้ความสำคัญ	ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของส่วนราชการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		ความรับผิดชอบต่อด้านการเงิน/ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
ด้าน	ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม	ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ด้านองค์การ	ด้านผู้ปฏิบัติงาน
แนวทางปฏิบัติ/ มาตรการ	<p>๑. ดำเนินการด้านการมาตรฐานเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐ และความต้องการของสังคม</p> <p>๒. ส่งเสริมและกำกับดูแลผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค</p> <p>๓. มีมาตรการป้องกันผลกระทบทางลบในการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน</p>	<p>๑. อำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ โดยประกาศคู่มือสำหรับประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกในการขออนุญาต และควบคุมให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ประกาศ</p> <p>๒. ประกาศเจตนารมณ์ต่อสาธารณะ ในการต่อต้านการทุจริต ให้บริการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม</p> <p>๓. เปิดเผยข้อมูลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐</p>	<p>๑. กำกับดูแลการดำเนินงาน การบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการด้านระบบควบคุมภายใน</p> <p>๒. กำกับดูแลและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ โดยคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>๓. มีระบบการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ รายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ การใช้ทรัพยากรทุกประเภทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัด โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน</p> <p>๔. มีระบบการจัดการข้อร้องเรียน กำกับดูแล โดยคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียน อุทธรณ์ และโต้แย้ง</p> <p>๕. เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและเปิดเผยราคากลางใน Website สมอ.</p>	<p>๑. ส่งเสริมจริยธรรมให้แก่บุคลากร ในองค์กรอย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. มีการติดตามและสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม และข้อบังคับ สมอ. ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สมอ. โดยกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม</p> <p>๓. ประกาศแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต การรักษาวินัยของข้าราชการ สมอ.</p>